

ทันหุ้น - KTIS ฟุ่ง Q1/2561 พลฟอร์มแจ่มกว่าช่วง Q4/2560 อานิสงส์ราคาน้ำตาลผันตัว บิ๊ก "ณัฐบัญญัติ" ปักธงปี 2561 ผลงานแจ่ม รั้งเก็บเกี่ยวไฟฟ้าเต็มพิกัด พร้อมเปรยอยู่ระหว่างศึกษาเรื่องปรับรอบบัญชีใหม่ หวังสะท้อนตัวเลขแท้จริงยิ่งขึ้น แถมนมองราคาน้ำตาลผันจุดต่ำสุดแล้ว

นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS เปิดเผยว่า บริษัทคาดผลงานในไตรมาส 1/2561 น่าจะเติบโตต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2560 เนื่องจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวดีขึ้น โดยปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ที่ราว 13 เซ็นต์ต่อปอนด์ เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 4/2560 ที่อ่อนตัวไปทำจุดต่ำสุดราว 11-12 เซ็นต์ต่อปอนด์

● **ลั่นโกงบแจ่ม**

อย่างไรก็ดี ในปี 2561 ประเมินผลประกอบการน่าจะยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากธุรกิจจะมีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 3 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้าเกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ (KTBP) และรวมผลไปโอเพาเวอร์ (RPBP) ที่ จ.นครสวรรค์ และโรงไฟฟ้าไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ (TEP) ที่ จ.อุตรดิตถ์ คิดเป็นกำลังผลิตรวมประมาณ 160 เมกะวัตต์ (MW)

KTIS โค้งแรกผลงานแจ่ม ชี้น้ำตาลผันจุดต่ำสุดแล้ว



ณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล

ได้เต็มปี หลังไตรมาส 3/2560 ที่ผ่านมารุทกิจได้มีการปิดซ่อมบำรุง ส่งผลให้ความสามารถกำลังผลิตในปี 2560 ที่ผ่านมามีการปรับลดลง นอกเหนือจากแนวโน้มยอดขายน้ำตาลที่เติบโตต่อเนื่อง ผลจากปริมาณที่บอ้อยปีนี้ขยายตัว

ขณะเดียวกันทาง KTIS มีแนวทางจะลงทุนผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยในปีนี้เป็นพิเศษ หลังมองว่าตลาดยังคงเติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งมองยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบของธุรกิจอีกทางหนึ่ง จากปัจจุบันที่บริษัท

เป็นเพียงผู้รับจ้างผลิต (OEM) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวให้กับจีน หวังขยายช่องทางสร้างรายได้ให้กว้างขึ้น

"เมื่อยอดขายน้ำตาลปีนี้ปรับตัวดีขึ้น แต่ราคาขายเฉลี่ยอาจไม่ดีเท่ากับปี 2560 ที่ผ่านมามาก แต่กำไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลปีนี้นั้นคงเป็นแรงหนุนหลักที่ทำให้ภาพรวมของ KTIS ในปี 2561 คงสามารถจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง"

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากปัจจุบันที่เป็นบัญชี (ม.ค.-ธ.ค.) เป็นปีตามฤดูกาลที่บอ้อย โดยอาจจะเริ่มต้นเดือนตุลาคม-กันยายน หรือเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน-ตุลาคมของทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ย่อของแต่ละปี และคงจะมีการนำเรื่องดังกล่าวหารือในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป คาดน่าจะให้เห็นความชัดเจนภายในปี 2561

● **มองน้ำตาลผันจุดต่ำสุด**

นายณัฐบัญญัติ กล่าวเสริมว่า ในแง่แนวโน้มราคาน้ำตาลโลกปี 2561 มองน่าจะเห็นทิศทางที่ดีขึ้น โดยปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ที่ราว 13 เซ็นต์

ต่อปอนด์ เมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2560 ที่อ่อนตัวลงไปทำจุดต่ำสุดราว 11-12 เซ็นต์ต่อปอนด์ จึงเชื่อว่าราคาน้ำตาลได้ผ่านผันจุดต่ำสุดไปแล้ว โดยคาดลึกลงมีราคาเฉลี่ยคงอยู่ราว 15-16 เซ็นต์ต่อปอนด์ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ทั้งในประเทศไทยและบราซิลนั้นมียอดทุนการผลิตที่สูงกว่าจุดต่ำสุดที่ผ่านมาแทบทั้งสิ้น และน่าจะเป็นผลให้ซัพพลายและดีมานด์เริ่มกลับสู่แนวโน้มดีขึ้น

ด้านนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มสัญญาณทางเทคนิคหุ้น KTIS ยังกว้างตัวในกรอบ โดยเบื้องต้นมองแนวต้านไว้ที่ 6.60 บาท ส่วนกรอบแนวรับฝ่ายวิเคราะห์เชื่ออยู่ที่ 6.20 บาท

ทั้งนี้ กลยุทธ์หากต้องการเข้าลงทุนควร "แก๊งกำไร" และทยอยขายหุ้นในพอร์ตเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นหรือใกล้ชนแนวต้านดังกล่าว แต่หากราคาหุ้นของ KTIS เกิดอ่อนตัวลงตลอดแนวรับเมื่อได้นั้นควรตัดขาดทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคตต่อไป